

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Khang Thịnh: 114 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh tại Quận 1, TP. HCM chuyên cung cấp dịch vụ khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến sản phụ khoa, tiết niệu - sinh dục, da liễu, tai mũi họng... đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh quận 1, TP.HCM khám chữa bệnh gì?

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh nằm tại địa chỉ 114 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM – khu vực trung tâm của quận 5, nơi có mật độ dân cư đông đúc và vị trí thuận lợi gần các tuyến đường huyết mạch như Võ Văn Kiệt, bến xe Miền Tây, Chợ Lớn. Nhờ mạng lưới giao thông kết nối nhiều quận huyện trong thành phố và các tỉnh lân cận, người dân dễ dàng tiếp cận để khám chữa bệnh khi cần.



Phòng khám đa khoa quốc tế Khang Thịnh khám chữa an toàn chất lượng

Hiện nay, **Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh** cung cấp dịch vụ chẩn đoán và điều trị đa dạng như các bệnh phụ khoa, sản khoa, tiết niệu – sinh dục, tai mũi họng, da liễu, siêu âm, cũng như thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng gồm huyết học, hóa sinh và nhiều hạng mục khác.

Với định hướng mang đến sự chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả, phòng khám tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Sở Y tế trong công tác khám và chữa bệnh. Đồng thời, Phòng khám luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ bệnh nhân nhằm không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu y tế của không chỉ người dân TP.HCM mà còn cả các tỉnh thành lân cận khu vực phía Nam.

Những thế mạnh của phòng khám Đa khoa Khang Thịnh

Qua nhiều năm hoạt động, dù đối mặt với không ít thách thức, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế tại **[Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh](#)** đã nỗ lực xây dựng những lợi thế trong công tác khám chữa bệnh, cụ thể như sau:

Về đội ngũ bác sĩ: Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ và uy tín của cơ sở y tế. Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh quy tụ các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu thường xuyên. Họ luôn bắt kịp các kỹ thuật điều trị tiên tiến để hỗ trợ bệnh nhân tốt hơn.

Về trang thiết bị: Để đảm bảo quá trình chẩn đoán và điều trị diễn ra hiệu quả, phòng khám đã đầu tư nhập khẩu máy móc y khoa hiện đại. Các thiết bị này được kiểm soát nghiêm ngặt đầu vào, bảo trì định kỳ và khử khuẩn trước và sau mỗi lần điều trị nhằm đảm bảo vận hành ổn định và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Phương pháp điều trị: Áp dụng nguyên tắc "đúng bệnh – đúng phương pháp" là yếu tố quan trọng trong việc đạt được hiệu quả cao. Ngoài việc điều trị bằng thuốc, phòng khám còn triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả chữa trị và đẩy lùi bệnh tật một cách hiệu quả.



Phòng khám Đa khoa Khang Thịnh hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội

Quy trình khám chữa bệnh: Nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ bệnh án, **Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh** đã xây dựng quy trình phục vụ chuyên nghiệp hơn, giảm tối đa các thủ tục phức tạp và tốn thời gian. Hệ thống Tư vấn sức khỏe trực tuyến và đường dây nóng 035.685.1116 đóng vai trò kết nối giữa bệnh nhân và chuyên gia, giúp bệnh nhân dễ dàng nhận tư vấn, tìm hiểu thông tin, và đặt lịch hẹn khám trước.

Về cơ sở hạ tầng: Để mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân, Khang Thịnh đã xây dựng các phân khu chức năng riêng biệt, sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh. Khu vực chờ khám rộng rãi, thoáng mát. Mô hình khám bệnh đảm bảo tính riêng tư với cấu trúc "1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân", giúp bảo mật thông tin cá nhân và theo dõi quá trình điều trị một cách tối ưu.

Quy trình khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh

Là một phòng khám chuyên sâu trong các lĩnh vực đã được cấp phép hoạt động, **Phòng khám Đa khoa Quốc tế Khang Thịnh** thiết kế quy trình khám chữa bệnh đơn giản, nhằm mang lại sự tiện lợi tối đa cho người bệnh.

Quy trình cụ thể bao gồm: Bước đầu tiên, bệnh nhân liên hệ qua hotline 035.685.1116 hoặc tư vấn trực tuyến (dịch vụ tư vấn miễn phí 24/24) để nhận hỗ trợ và đặt lịch hẹn online. Khi đến phòng khám, nhân viên y tế sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký một cách nhanh chóng. Sau đó, bệnh nhân sẽ trực tiếp gặp bác sĩ chuyên môn để được thăm khám và chỉ định cần thiết. Dựa trên kết quả khám, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhằm đạt hiệu quả tối ưu. Cuối cùng, phòng khám sẽ tiếp tục theo dõi quá trình điều trị của bệnh nhân để đảm bảo kết quả tốt nhất.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ KHANG THỊNH

Địa chỉ: 114 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Website: <https://dakhoaquoctekhangthinh.com>

Giờ hoạt động: 8h00 - 20h00 mỗi ngày kể cả lễ Tết.

Số Hotline: 035.685.1116